

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 1860/SKH-TTĐT
V/v báo cáo tham luận Hội nghị tại
Kế hoạch 607/KH-UBND ngày
06/10/2020 của UBND tỉnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 1730/SNN-KKTC ngày 08/20/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuẩn bị báo cáo tham luận hội nghị tại Kế hoạch 607/KH-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh.

Sau khi nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chuẩn bị tham luận thực trạng và giải pháp thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (*Có tham luận kèm theo*).

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, TTĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Dương Minh Châu

BÁO CÁO THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỨC ĐẨY THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

1. Thực trạng về thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp

Tại tỉnh Đắk Nông, ngành nông nghiệp đóng vai trò trụ cột trong nền kinh tế nội tỉnh thể hiện trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, ngành nông nghiệp luôn chiếm tỷ trọng lớn (*Năm 2018 cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp chiếm 46,98%, năm 2019 nông nghiệp chiếm 42,31%*). Diện tích đất nông, lâm nghiệp là 660 ngàn ha, chiếm 89,4 diện tích toàn tỉnh, diện tích nuôi trồng thủy sản 2.006 ha. Số lao động trong ngành nông nghiệp chiếm trên 79,5 tổng số lao động. (*Theo BC số 454/BC-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020 và xây dựng kế hoạch 2021 – 2025*)

Trong những năm gần đây, nhiều Nghị quyết về các chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được ban hành. Nhà nước đã xây dựng khung pháp lý ngày một thông thoáng và đưa ra nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư tư nhân trong và ngoài nước vào nông nghiệp, nông thôn. Điển hình là việc ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, càng khẳng định quyết tâm thúc đẩy, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đối với Đắk Nông, tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 2/8/2020 về việc Quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông, đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể miễn, giảm tiền thuê mặt bằng đối với các dự án trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ kinh phí xây dựng một số hạng mục hạ tầng; hỗ trợ đào tạo nghề; hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành dự án đối với các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn... Trên tinh thần đó, trong năm 2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Đắk Nông như miễn, giảm tiền thuê mặt bằng cho dự án Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm của Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Thái An; hỗ trợ dự án Nhà máy sản xuất ván dán của Công ty cổ phần ván công nghệ Bison.

Mặt khác, trên cơ sở Nghị định 57 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 về việc ban hành danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn (*gồm 2 dự án: Trung tâm nghiên cứu bơ và chế biến bơ và chuyển giao công nghệ; dự án sản xuất, chế biến lúa nông nghiệp công nghệ cao*). Tại danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2018 – 2020 (*QĐ số 110/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông*) kêu gọi đầu tư 07 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư giai đoạn 2020 – 2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tỉnh cũng đã xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và những năm tiếp theo; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính và thời gian giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thuế, chủ trương đầu tư...; tổ chức các buổi “Cà phê doanh nhân” nhằm ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai các hoạt động đầu tư. Thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến thu hút vốn đầu tư trong đó có đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp như: tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị lớn, tiêu biểu là hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông năm 2019; tham gia các sự kiện do Bộ, ngành và các địa phương tổ chức nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp đến doanh nghiệp trong và ngoài nước .

Trong năm 2019, tỉnh cũng đã cấp chủ trương cho 13 dự án, với tổng số vốn hơn 893 tỷ đồng, trong đó có 5 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp với tổng số vốn là 341 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2020, đã thu hút được 19 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng mức đầu tư hơn 14 ngàn tỷ đồng, trong đó chấp thuận chủ trương đầu tư 13 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký hơn 11.891 tỷ đồng; 06 dự án lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất thông qua hình thức đấu thầu với 2.383 tỷ đồng; trong đó có 3 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn với tổng mức vốn đầu tư hơn 201 tỷ đồng. Thực tế cho thấy, tiềm năng về nông nghiệp là một trong những lợi thế lớn của tỉnh, tuy nhiên nguồn cung nông sản tại địa phương hiện không ổn định bởi số lượng nhỏ lẻ, phân tán trong dân, chất lượng không đảm bảo ổn định cho chế biến và xuất khẩu đầu tư. Chưa kể, do đặc thù của một tỉnh miền núi với xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế-xã hội, đặc biệt là hệ thống hạ tầng còn hạn chế, việc thu hút đầu tư vào Đắk Nông gặp không ít khó khăn. Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa thực sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Việc triển khai Nghị quyết 06 còn chưa sát với tình hình thực tế tại địa phương, chưa đảm bảo tính cụ thể để triển khai (ví dụ như quy định về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được thực hiện thông qua việc bù giá cho nhà đầu tư đã thuê đất của tỉnh để đầu tư hạ tầng sau đó nhà đầu tư này cho các nhà đầu tư khác thuê lại; thực tế đa số các khu, cụm công nghiệp đều được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước nên một số dự án thuộc đối tượng hỗ trợ vướng về cơ chế giải ngân). Ngoài ra, là một tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, lao động có tay nghề thấp, thương mại nội tỉnh chưa phát triển khiến giá cả hàng hóa tăng cao, kéo theo giá cả sức lao động tăng cao, từ đó ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư khi quyết định đầu tư vào tỉnh. Yếu tố về quỹ đất cũng đang là nguyên nhân lớn đối với các doanh nghiệp khi muốn đầu tư hoặc mở rộng quy mô sản xuất. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là quy hoạch các vùng nguyên liệu chưa được triển khai hiệu quả, còn thiếu sự ổn định.

2. Một số giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

Với những khó khăn đó, trong thời gian tới, cần có các giải pháp cần thiết để khơi thông môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể:

- Có giải pháp tạo quỹ đất, quy hoạch các vùng đất nông nghiệp, vùng nguyên liệu minh bạch, ổn định gắn với quy hoạch xây dựng nhà máy chế biến sâu sản phẩm trước khi tiêu thụ ra thị trường.

- Nghiên cứu ban hành các chính sách tạo điều kiện cho việc chuyển đổi đất nông nghiệp, thúc đẩy tích tụ, tập trung đất nông nghiệp, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người nông dân và doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng và tổ chức thí điểm các mô hình tập trung đất nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp tại các địa bàn trên toàn tỉnh.

- Bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 theo các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư của Chính phủ mới ban hành trong đó có các chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Rà soát danh mục các dự án thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh, phù hợp quy hoạch; ưu tiên dự án đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị, công nghệ sản xuất sạch, quản trị hiện đại, hạn chế ô nhiễm môi trường và bền vững.

- Nâng cấp, cải tạo cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin của các Sở, ban ngành; Đẩy mạnh công tác quảng bá thông tin về đề các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh dễ dàng tiếp cận thông tin hỗ trợ cho hoạt động của đơn vị mình.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua việc cắt giảm thủ tục và thời gian giải quyết, trong đó, đẩy mạnh thực hiện áp dụng một cửa điện tử vào giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.

- Thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, cũng như tăng cường giám sát, quản lý nhà nước về đầu tư để đảm bảo theo dõi chặt chẽ việc triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư theo thỏa thuận thực hiện dự án. Giải quyết các khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp đảm bảo đến kết quả cuối cùng, đúng quy định của pháp luật.